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Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um hrefnuveiðar.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hvaða fimm ár voru flestar hrefnur veiddar hér við land og hversu margar voru þær
hvert ár?

2. Hve margar hrefnur er talið að veiða þyrfti árlega til að um það munaði í lífríkinu vegna
fæðunáms þeirra?


